

## บันทึกการเล่าเรื่อง



เรื่อง โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการฯ

วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
<p>น.ส.จันทร์จิรา เทพดนตรี</p>	<p>โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการฯ มีเนื้อหาการบรรยายสามารถสรุปได้ ดังนี้</p> <p><b>๑. Thailand ๔.๐</b> กับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน</p> <p>ในสถาบันอุดมศึกษา โดย รศ.ดร. สุรพล อนันตารองคณบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยา ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยายแบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อย่อย มีสาระสำคัญที่สามารถสรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ปฐมบท บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของคนไทย เริ่มตั้งแต่ถิ่นกำเนิดช่วงเวลาที่อาศัยบนพื้นแผ่นดินไทย ลักษณะของสังคมไทยในแต่ละสมัย พระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของกษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับคนไทย</p> <p>๑.๒ องค์ที่ ๑ เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร บรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ไทยในแต่ละรัชกาลตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีของชาติตะวันตกในแต่ละยุคสมัยด้วย</p> <p>๑.๓ องค์ที่ ๒ เราจะไปทางไหนดี บรรยายเกี่ยวกับความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และชี้ให้เห็นว่าการจะไปถึง ไทยแลนด์ ๔.๐ ได้คนในชาติต้องก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และนอกจากนี้ยังต้องรู้จักความพอเพียง</p> <p>๑.๔ บทสรุป บรรยายเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของคนไทย ลักษณะเด่นของคนไทยการเตรียมคนไทยเข้าสู่โลกที่ ๑ การจัดการศึกษาที่ต้องเดินหน้าเพื่อให้ตอบโจทย์การเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ การให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจะไปถึงการเป็นไทยแลนด์ ๔.๐</p> <p><b>๒. การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่</b> โดย รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบรรยายแบ่งเป็น ๔ หัวข้อ คือ</p>	<p>๑. มีความรู้เกี่ยวกับ</p> <p>๑.๑ Thailand ๔.๐</p> <p>๑.๒ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่</p> <p>๑.๓ Eco University</p> <p>๑.๔ การสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๕ การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน</p> <p>๑.๖ การพัฒนาศักยภาพตนเอง</p> <p>๒. ได้ประสบการณ์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้พัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงาน</p>

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
	<p>๒.๑ ๑๐ ข้อ กับสังคมไทย บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยในปัจจุบัน สิ่งประเทศไทยต้องพัฒนา และสิ่งที่ยังต้องปรับปรุง</p> <p>๒.๒ พัฒนาการของ HR บรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการของการบริหารงานบุคคลตั้งแต่ยุค HR ๒.๐ และ HR ๓.๐</p> <p>๒.๓ พัฒนาการ HR ของราชการไทย บรรยายเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลในราชการไทยตั้งแต่ระบบอุปถัมภ์ ระบบคุณธรรม Zero growth และ Population policy</p> <p>๒.๔ SMART HR บรรยายเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. Eco University โดย ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเกี่ยวกับการจัดการภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก “ความยั่งยืน” โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และก่อสร้างที่ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย ให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกในชุมชนมหาวิทยาลัย</p> <p>๔. การสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดย อาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ</p> <p>๕. การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน โดย ดร.สุชาติ สังขเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ เชื่อมโยงกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่คำนึงถึงสมรรถนะของบุคคล และขีดสมรรถนะของบุคคลเป็นหลัก รวมถึงการปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๖. การพัฒนาศักยภาพตนเอง...ง่ายนิดเดียว โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช บรรยายเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน แนวคิดที่ดีในการทำให้ตนเองมีแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน</p>	